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Við erum búin að borga þessi vegagjöld fyrir löngu og mikið meira en það.

Skattur á olíur,bensín og bifreiðaskatturinn ( sem er orðin 30 ára gamall og var settur á í 1 ár á sínum 
tíma) eiga að fara samkvæmt lögum til vegaviðhalds og vegagerðar en það fer bara lítill hluti af þessu 
til þessa málaflokks.

Skilið því sem þið takið af þjóðinni með þessum gjöldum og sköttum og setjið það til vegamála eins 
og lög gera ráð fyrir

Enginn vegagjöld takk!

Júlíus Már Baldursson


